

คณะนิติศาสตร์

แผนการเรียนรู้ของรายวิชา

รหัสวิชา	230303
ชื่อวิชา	กฎหมายว่าด้วยครอบครัว Family Law

ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา นิติศาสตร์

หมวดที่1 ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา

1. รหัสและชื่อรายวิชา 230303 ชื่อวิชา กฎหมายว่าด้วยครอบครัว
Family Law

1. จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)

2. คำอธิบายรายวิชา

กฎหมายครอบครัวตั้งแต่การหมั้น การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามี ภริยา ความสมบูรณ์ของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร ความปกครอง การรับบุตรบุญธรรม ตลอดจนค่าอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5

Legal principles pertaining to family law, engagement, marriage and its legal implications, nullity and dissolution of marriage, matrimonial property, parents and child, custody and adoption, maintenance according to Civil and Commercial Code Book V

3. ประเภทของรายวิชา วิชาบังคับ ศึกษาทั่วไป เลือก
หลักสูตร [...นิติศาสตรบัณฑิต...] ชั้นปีที่ [.....3.....]

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่เปิดสอน : 1/2564

จำนวนผู้เรียน/กลุ่มเรียน : 326 คน /กลุ่ม

5. อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) [ไม่มี] [มี ระบุ.....]

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) [ไม่มี] [มี ระบุ.....]

8. สถานที่เรียน : Online: MS-Teams / อาคารเรียนรวม ตึกปราบไตรจักร 43 มหาวิทยาลัยนเรศวร

9. วันเดือนปีที่ปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชา : 16 มิถุนายน 2564

หมวดที่ 2 รายละเอียดเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน

1. ELO ของหลักสูตร

[ระบุ ELO ทั้งหมดหรือที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้น]

ELO 1.3 มีจิตสำนึกของนักกฎหมายที่ดีและหรือตระหนักรู้ เข้าใจและยึดมั่นในหลักความยุติธรรม หลักนิติธรรม มีความประพฤติที่สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ELO 1.4 มีวินัยเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและหรือสังคม

ELO 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ/ทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา ทั้งในสาขาวิชานิติศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้นิสิตมีรสนิยมทางสุนทรียะทางศิลปะและดนตรี และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ELO 2.2 ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถติดตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ ทั้งทางด้านนิติศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้รอบทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อทำให้เกิดการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ทำให้รักโลก รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่รอดในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อทำให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

ELO 2.3 สามารถนำองค์ความรู้ด้านกฎหมายไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือค้นคว้าในระดับสูงชั้น หรือวิจัยอย่างมีนิตินัยควบคู่กับคุณธรรม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

ELO 3.4 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการวิเคราะห์และหรือแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นระบบคิดได้แบบองค์รวมโดยเชื่อมโยงความรู้ระหว่างนิติศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ได้ รวมถึง ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ ติดตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. CLO ของรายวิชา

[ระบุ CLO ตาม Bloom's Taxonomy]

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วนักศึกษาสามารถ (CLOs= remembering 1, understanding 2, applying 3 and analyzing 4)

CLO 1. [มีความประพฤติที่สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณวิชาชีพนักกฎหมาย SSLOs] 1.3

CLO 2 [ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยนิตของมหาวิทยาลัย เช่น ในการเข้าชั้นเรียน การสอบ และ มีวินัยในการเข้าเรียนได้แก่ มีการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ GLOs] 1.4

CLO 3 [อธิบาย วิเคราะห์และปรับใช้หลักการ/ทฤษฎี/หลักกฎหมายในเนื้อหาวิชากับข้อเท็จจริงหรือปัญหาในสังคมได้ SSLOs] 2.1, 2.3 & 3.4

CLO 4 [ใช้ทักษะภาษาในการสื่อสาร เขียนตอบข้อสอบกฎหมายได้ SSLOs] 2.1

CLO 5 [ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงในสังคม GLOs] 2.2

3. ตารางความสัมพันธ์ของการจัดการการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับรายวิชา (CLOs)

รายวิชา	CLOs	ELOs	Skills	
[กฎหมายว่าด้วย ครอบครัว]	CLO1 :	ELO 1.3 :	SSLOs	
	CLO2 :	ELO 1.4 :		GLOs
	CLO3 :	ELO 2.1, 2.3 & 3.4 :	SSLOs	
	CLO4 :	ELO: 2.1	SSLOs	
	CLO5 :	ELO 2.2 :		GLOs

หมายเหตุ: 1. CLOs ของรายวิชา ต้องสอดคล้อง (Align) กับ ELOs ของหลักสูตรเท่านั้น และ CLOs ของรายวิชาใดวิชาหนึ่งไม่จำเป็นต้องครบทุก ELOs ของหลักสูตร

2. SSLOs = Subject Specific Learning Outcomes (ผลการเรียนรู้เฉพาะ); GLOs = Generic Learning Outcomes (ผลการเรียนรู้ทั่วไป)

4.แผนการสอน

CLO	สัปดาห์ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน (ชม.)		กิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อที่ใช้	ผู้สอน
			บรรยาย	ปฏิบัติ		
CLO 1,2,3,5	1	แนะนำรายวิชา แนะนำรายวิชา กิจกรรมการเรียน การสอน การสืบค้น แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และวิธีการวัด และประเมินผล การบังคับใช้กฎหมายครอบครัว ศึกษาประวัติความเป็นมาของ กฎหมายครอบครัว ตั้งแต่กฎหมาย ลักษณะห้ามเมีย ป.พ.พ. บรรพ 5 เดิม ตลอดจนถึง ป.พ.พ. บรรพ 5 ที่ได้มีการแก้ไขในปี พ.ศ.2533 สถานะของกฎหมาย ครอบครัวตามกฎหมายที่มีอยู่ใน	2	2	- บรรยายประกอบสไลด์ อธิบายและยกตัวอย่าง ประกอบ - ใช้คำถามนำเพื่อให้ผู้เรียน อภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น - การสอนออนไลน์ด้วย MS-Teams	ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์

		ปัจจุบัน และเรื่องศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว				
CLO 1,2,3,4,5	2 - 3	การหมั้น ศึกษาในเรื่องเงื่อนไขของการหมั้น แบบของสัญญาหมั้น ของหมั้น การ รับผิดชอบตามสัญญาหมั้น สิ้นสุด วิธีการในการคืนของหมั้นหรือ สิ้นสุด การผิดสัญญาหมั้นและค่า ทดแทน การระงับสิ้นไปแห่งสัญญา หมั้นและค่าทดแทน และเรื่องอายุ ความ	4	4	- บรรยายประกอบสไลด์ อธิบายและยกตัวอย่าง ประกอบ - ใช้คำถามนำเพื่อให้ผู้เรียน อภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น - การสอนออนไลน์ด้วย MS-Teams	ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์
CLO 1,2,3,4,5	4	การสมรส ศึกษาความหมายของการสมรส เงื่อนไขแห่งการสมรส เช่น ปัจจัยใน เรื่องอายุ เรื่องความสามารถหรือ เรื่องความสัมพันธ์ทางสายเลือดของ คู่สมรส เป็นต้น และเรื่องแบบแห่ง การสมรส	2	2	- บรรยายประกอบสไลด์ อธิบายและยกตัวอย่าง ประกอบ - ใช้คำถามนำเพื่อให้ผู้เรียน อภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น - การสอนออนไลน์ด้วย MS-Teams	ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์
CLO 1,2,3,4,5	5	ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ศึกษาในเรื่องการอยู่กินด้วยกันฉัน สามีภรรยา การอุปการะเลี้ยงดูกัน การแยกกันอยู่เป็นการชั่วคราว กรณี การที่คู่สมรสตกเป็นผู้ไร้ฯ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ การใช้คำ นำหน้านามและการใช้ชื่อสกุลของ หญิงมีสามีและเรื่องสัญชาติและ ภูมิลำเนาของสามีภรรยา	2	2	- บรรยายประกอบสไลด์ อธิบายและยกตัวอย่าง ประกอบ - ใช้คำถามนำเพื่อให้ผู้เรียน อภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น - การสอนออนไลน์ด้วย MS-Teams	ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์
CLO 1,2,3,4,5	6	ทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามี ภรรยา ศึกษาในเรื่องสัญญาก่อนสมรสและ สัญญาระหว่างสมรสในเรื่องทรัพย์สิน ทรัพย์สินระหว่างสมรส ทรัพย์สิน ระหว่างสามีภรรยาในกรณีที่มีได้จัด	2	2	- บรรยายประกอบสไลด์ อธิบายและยกตัวอย่าง ประกอบ - ใช้คำถามนำเพื่อให้ผู้เรียน อภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น	ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์

		ทะเบียนสมรสกัน และเรื่องหนี้สินของสามีภรรยา			- การสอนออนไลน์ด้วย MS-Teams	
CLO 1,2,3,4,5	7	การสมรสที่เป็นโมฆะ ศึกษาในเรื่องขอบเขตของการสมรสที่เป็นโมฆะ เหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะ การกล่าวอ้างถึงความเป็นโมฆะของการสมรส และเรื่องผลของการสมรสที่เป็นโมฆะ	2	2	- บรรยายประกอบสไลด์ อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ - ใช้คำถามนำเพื่อให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - การสอนออนไลน์ด้วย MS-Teams	ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์
	8	สอบกลางภาค				
CLO 1,2,3,4,5	9	การสิ้นสุดแห่งการสมรส ศึกษาในเรื่องการสมรสที่สิ้นสุดลงด้วยความตาย การสมรสที่เป็นโมฆียะ การหย่าและผลที่ตามมาของการสิ้นสุดแห่งการสมรส	2	2	- บรรยายประกอบสไลด์ อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ - ใช้คำถามนำเพื่อให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - การสอนออนไลน์ด้วย MS-Teams	ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์
CLO 1,2,3,4,5	10	บิดามารดาและบุตร ศึกษาในเรื่องการเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร การฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย การทำให้บุตรที่เกิดนอกสมรสกลายเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย และกรณีมารดารับจ้างตั้งครรภ์	2	2	- บรรยายประกอบสไลด์ อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ - ใช้คำถามนำเพื่อให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - การสอนออนไลน์ด้วย MS-Teams	ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์
CLO 1,2,3,4,5	11-12	สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดาและบุตร ศึกษาในเรื่องสิทธิและหน้าที่ต่างๆของบุตร เช่น สิทธินามสกุล การได้สัญชาติตามบิดาหรือมารดา การฟ้องคดีของบุตรต่อบุพการี และหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันระหว่างบิดามารดาและบุตร เป็นต้น และ	4	4	- บรรยายประกอบสไลด์ อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ - ใช้คำถามนำเพื่อให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - การสอนออนไลน์ด้วย MS-Teams	ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์

		เรื่องอำนาจปกครองบุตรและการถอนอำนาจปกครอง				
CLO 1,2,3,4,5	13-14	ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง ศึกษาในเรื่องเหตุและวิธีการตั้งผู้ปกครอง คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้ปกครอง สิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครอง และการสิ้นสุดแห่งความปกครองและความเป็นผู้ปกครอง	4	4	- บรรยายประกอบสไลด์ อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ - ใช้คำถามนำเพื่อให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - การสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom	ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์
CLO 1,2,3,4,5	15	บุตรบุญธรรม ศึกษาในเรื่องคุณสมบัติของผู้รับบุตรบุญธรรม เงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรม ผลของการรับบุตรบุญธรรม และการเลิกรับบุตรบุญธรรม	2	2	- บรรยายประกอบสไลด์ อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ - ใช้คำถามนำเพื่อให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - การสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom	ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์
CLO 1,2,3,4,5	16	คำอุปการะเลี้ยงดู ศึกษาในส่วนของหลักเกณฑ์ในการเรียกคำอุปการะเลี้ยงดู วิธีการชำระคำอุปการะเลี้ยงดู และการสละหรือโอนสิทธิที่จะได้รับคำอุปการะเลี้ยงดู	2	2	- บรรยายประกอบสไลด์ อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ - ใช้คำถามนำเพื่อให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - การสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom	ผศ.จรรยารักษ์ สุวพันธ์
	17-18	สอบปลายภาค				

5. สื่อ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตำราและเอกสารหลัก

- ชาตชาย อัครวิบูลย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว, สำนักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพมหานคร
- ประสพสุข บุญเดช, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว, สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา: กรุงเทพมหานคร
- ไพโรจน์ กัมพูสิริ, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว, สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: กรุงเทพมหานคร

หมวดที่ 3 การประเมินผลรายวิชา


3.1 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (CLO)

ผลการเรียนรู้ตาม CLO	วิธีการประเมินผลผลิต	สัปดาห์ที่ประเมิน	สัดส่วนของการประเมินผล
1,2,3,4,5	1. ประเมินจากผลการคิด วิเคราะห์ การตอบคำถามในชั้นเรียน การเข้าชั้นเรียน	1-15	
1,2,3,4,5	2.สอบกลางภาค	8	40 %
1,2,3,4,5	3.สอบปลายภาค	17-18	60 %
รวม			100%

3.2 การวัดและประเมินผล (ตารางเกรด)

เกรด	ช่วงเกรด
A	80+
B+	75-79
B	70-74
C+	65-69
C	60-64
D+	55-59
D	50-54
F	0-49

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ลงชื่อ 
 *Asst. Prof. Dr. Jitaporn Jitaporn*
 17 / 21 / 64
